

Source :

เตลนิวส์

Date: 1 ก.ย. 2561

Page :

7

No :

61293110

ชาญศิลป์ชูวิชั่นอนาคตปตท.

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. เปิดเผยภายหลังเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ว่า ปตท.กำลังติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่กำลังพิจารณากรณี บมจ.จีพีเอสซี ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ปตท. เข้าซื้อหุ้นของ บมจ.โกลว์ พลังงาน ว่ามีอำนาจเหนือตลาดหรือไม่ เบื้องต้นประเมินว่าหากจีพีเอสซีซื้อโกลว์แล้วเสร็จ จะส่งผลให้จีพีเอสซีเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าสูงสุดอันดับ 3 ของประเทศ กำลังการผลิต 4,835 เมกะวัตต์ จากปัจจุบัน 1,940 เมกะวัตต์

“ส่วนกรณีที่นายกรณ์ จาติกวณิช จะยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกระทรวงพลังงานและผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นก็สามารทำได้ตามสิทธิตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 โดยกระบวนการซื้อโกลว์ยังเป็นไปตามเป้าหมาย แต่ต้องรอผลสรุปของ กกพ.ที่เป็นหน่วยงานพิจารณา จะบอกว่าผลจะออกมาเป็นยังไง ถ้าเดินต่อได้ก็ไป ถ้าเดินต่อไม่ได้ก็เคารพกติกา”

สำหรับการบริหารงานจะดำเนินการภายใต้นโยบาย



นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

เซนจ์ ฟอร์ เดอะ ฟิวเจอร์ ปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน เนื่องจาก ปตท.เป็นองค์กรที่อยู่มาแล้วกว่า 40 ปี แต่บุคลากรชุดเดิมเริ่มมีการเกษียณอายุ จึงต้องสร้างบุคลากรรุ่นใหม่มารองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสำคัญกับสังคม

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงแก่เศรษฐกิจของประเทศ”

ขณะที่ความคืบหน้าการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ว่าขณะนี้กำลังพิจารณาคัดเลือกพันธมิตรร่วมลงทุน 2 ราย จากก่อนหน้าที่พิจารณาอยู่กว่า 10 ราย ซึ่งปตท.จะดำเนินการในนามบริษัท เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ จำกัด คาดจะมีความชัดเจนช่วงไตรมาส 1-2

ของปี 62 โดยพิจารณาจะต้องคำนึงว่าทำแล้วคุ้มค่าหรือไม่ เพราะต้องดูแลผู้ถือหุ้น ต้องพิจารณาบางประเด็นให้ชัดเจนก่อนยื่นของช่วงประมาณเดือนพ.ย.นี้ เบื้องต้นคาดว่าจะเงินลงทุนในส่วนของปตท.ประมาณ 1-2 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ ปตท.ยังกำลังร่วมกับบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ศึกษาแนวทางพัฒนาธุรกิจและสร้างนวัตกรรมทางด้านพลังงานและดิจิทัล เทคโนโลยี เป็นพื้นฐานในการให้บริการ สร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจและการให้บริการ เพื่อพัฒนาไปสู่กรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ทซิตี้ ทั้งด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการขนส่งมวลชน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่วนความคืบหน้าการยื่นสำรวจและผลิตแหล่งปิโตรเลียม แหล่งบงกช-เอราวัณนั้น มีกำหนดยื่นของประมูลภายในเดือน ก.ย. นี้ และคาดว่าจะได้ผู้ชนะประมูลภายในไตรมาสแรก ปี 62 ตามแผนของกระทรวงพลังงานกำหนดไว้.